

## บทสรุปผู้บริหาร

โครงการประชุมรายงานความก้าวหน้ายกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี  
กับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และดำรงตำแหน่งทางวิชาชีพ  
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม main conference ชั้น 1  
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

จากการจัดโครงการประชุมรายงานความก้าวหน้ายกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และดำรงตำแหน่งทางวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และการขอตำแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 22 คน โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 และเพศชาย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 ตามลำดับ

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 และเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.70 ตามลำดับ

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 เท่ากัน ระดับชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 เท่ากัน ตามลำดับ

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาสังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 เท่ากัน กองส่งเสริมการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ฯ คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 เท่ากัน ตามลำดับ

ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินการจัดโครงการประชุมรายงานความก้าวหน้ายกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และดำรงตำแหน่งทางวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.61) และเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงาน ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน ความประทับใจต่อกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในครั้งนี้ ขั้นตอน พิธีการ และรูปแบบการจัดงานมีความเหมาะสม และความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย 4.67) เท่ากัน รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.50) และการให้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.42) ตามลำดับ

สรุปผลการประเมินการจัดโครงการ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI) ดังนี้

1. ด้านปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 ของผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (บรรลุตาม KPI ที่ระบุว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)
2. ด้านคุณภาพ : ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.61) (บรรลุตาม KPI) (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในภาพรวม ดังนี้

1. เป็นกิจกรรมที่ดี สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร
2. ชื่นชอบความเป็นกันเองระหว่าง เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและผู้ร่วมงาน
3. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการที่ดีแบบนี้
4. ภาพรวมของโครงการฯ ดีมาก

